

## ทำนายความโรแมนติค.....จากอักษรตัวแรกของชื่อคุณ

นำเสนอเมื่อ : 12 ก.ย. 2552



**ชื่อของคนเราก็น่าบอกว่าตนเองเป็นคนไหนแน่คิดแคไหนได้เหมือนกันนะคะ**

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A นั้นหมายความว่า**

คุณเป็นคนที่ไม่เคยจะโหม่แหม่เด็กสักเท่าไร คุณจะแสดงออกทางการกระทำอยู่บ่อยๆ ออกจะเป็นนักธุรกิจเสียมากกว่าประมาณว่าคุณจะตั้งได้ในเรื่องที่คุณปรารถนาเสมอ แต่สุดท้ายคุณจะไม่ค่อยมีความอดทนในการชิงโครตสักเท่าไรหรือกฤษณะ(จริงหรือปล่า) คุณเป็นคนที่คุณเองจะเปิดเผยและชอบมองคนที่รูปร่าง มีสัญชาติญาณในการไล่ล่าสิ่งที่ดีๆ ว่าเป็นคนที่ดีอยู่ในความสูงส่งมากมาย และชอบจะนิยมยกยามช่ด้วยดี แต่ก็อย่า! ป่าวดศรพรทคนไหนให้ใครฟังเลยนะ เพราะความต้องการของคุณเป็นสิ่งสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นโดยอยู่แล้ว มีหรือ

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร B นั้นหมายความว่า**

คุณดูเป็นนักโหม่แหม่เด็กดีขยี้เลยละ ของบางสิ่งสรรพ คุณดูมีความสุขมากเวลาที่คุณได้รับของขวัญซึ่งกำนำใจจากคนที่รัก เพราะมันเป็นที่รักการรักแบบประทับใจคุณมากเลย คุณชอบที่จะถูกตามใจและตามใจคนอื่น ชอบที่จะแสดงความรักกับแบบสองต่อสอง คนอื่นไม่เกี่ยว ชอบที่จะหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ให้กับความรักของคุณ

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C นั้นหมายความว่า**

คุณเรียกได้ว่าเป็นักสังคนละนะ ชอบที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่น คุณชอบที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง และตัวคุณเอง จะต้องดูดีเสมอ คุณมองความรักเหมือนเพื่อน คุณชอบที่จะให้คนอื่นยกยอปอปั้นให้คุณ คุณสามารถบังคับความรู้สึกและจิตใจของคุณได้อย่างดี เวลาคุณออกสังคน

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร D นั้นหมายความว่า**

เมื่อคุณรู้สึกว่า คนนี้แหละใช่เลย คุณจะไม่ปล่อยไว้ ระเบิดพุ่งเข้าหาเธออย่างเต็มเหนี่ยว คุณมีอาจหาญจิตใจของคุณได้บ้าง เพราะคุณเติบโตขึ้นมาอย่างถูกดูแลเอาใจโดยตลอด คุณค่อนข้างที่จะจริงจังกับสิ่งที่คุณกำลังทำแบบงั้นที่อาจจะหวังในสิ่งที่คุณมีแบบชนิดที่ว่า คนอื่นจะต้องไม่ใครเลยออกจากคุณคนเดียว

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร E นั้นหมายความว่า**

คุณต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือ การที่ได้พูด เพราะฉะนั้น ถ้าคุณจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี และก็ต้องฉลาดเฉยนะ คุณต้องก้าวร้าวที่สามารบเป็นคนรักได้ด้วย! ายในคนเดียวกับความขงวุ่นวายแต่คุณกลับสนุกกับการทะเลาะเถียง.. แปลกจัง!!! คุณชอบที่จะจับไปทั่ว เพราะคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับคุณ เมื่อคุณใจไปกับใครนะ ลว คุณก็จะซื้อติดอัตรันนะ แต่สุดท้ายมันจะไม่เจอใครที่ใช่เลยและล่ะก็ คุณก็จะใช้ชีวิตที่มีความสุขไปกับมันสิ้อติดสละม แน่นที่ให้คุณสบายใจเลย..

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร F นั้นหมายความว่า**

คุณเป็นคนช่างเพื่อนดีและ โหม่แหม่ลูกมากเลย ถ้าคุณรักใคร คุณก็จะเกิดซึ้งซึ้งจนหมดหัวใจเลย คุณพยายามที่จะค้นหา สิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวคุณ ชอบที่จะเที่ยวกับคนอื่นไปทั่ว แต่ถ้าใครคนไหนก็จะรักจริงๆ โดยภายนอกแล้ว ดูคุณเป็นที่ชอบ! จะแสดงออก ดิตหฺร ดูเซซุ อย่างคุณนี่เรียกได้เลยว่าโหม่แหม่เด็กมาตั้งแต่กำเนิด (วาว...!!!) คุณชอบดูหนังประเภทรักโรแมนติก

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G นั้นหมายความว่า**

คุณเป็นคนที่จริงจัง ทิ่ดีติดกับกับกันหลังที่ดีๆ ?? ทั้งตัวคุณเองและคู่รักของคุณ คุณชอบที่จะให้อำนาจของคุณเป็นคนที่ดีฉลาดที่ดูดีเยี่ยมหรือเก่งกว่าคุณเลยก็ได้ เพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้!! สิ่งที่ดีๆที่คุณรอ หน้าที่และการงานของคุณ มาเป็นอันดับ 1 ยิ่งกว่าความรักเลยนะ คุณค่อนข้างเชื่อว่าที่จะแสดงความรักต่อของคุณ อย่ายอมเลยนะแถมมัน เขาไปเถอะ ตามมันจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร H นั้นหมายความว่า**

คุณจะหาแต่ความรักที่สามารถเสรมใส่ราย ชื่อเสียงของคุณ เรียกว่าง่ายๆ ชอบคนดี วาจ้แถะ ถ้าคุณไม่ได้ซักอย่าง ซึ้งมู้ดมักกับเธอแล้ว คุณก็จะใจดีกับเธอซะละ ของขวัญที่ให้คุณให้กับคู่รักของคุณเรียกว่าเป็นเพียงการลงทุนอย่างหนึ่ง คว้าใครที่คุณยังไม่ค่อยรักมักกับคนรุ่นก่อนของคุณ คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีนิสัยดี อีก ทั้งใจเย็นอีก ดังจาก

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร J นั้นหมายความว่า**

คุณมีความต้องการที่จะไ้ความรัก การยกย่อง และเกิซุน เป็นคนค่อนข้างฟังพ้อย คุณจะค้นหาความรักที่สามารถรู้ว้า คุณกำลังทำอะไร อยู่คุณไม่สนใจพวกสมัครเล่นทั้งหลายหรอก นอกจากเขาจะส่นอะไรพูดได้ คุณนะ จุจินดูเลยและชอบที่ตามใจตัวเองปรารถนา ชอบที่จะทลสองสิ่งไปม ุชดัง ๆ

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร K นั้นหมายความว่า**

พลังงานที่เต็มเปี่ยมในตัวคุณ เป็นสิ่งพิเศษที่คุณมีตั้งแต่กำเนิด ซอบอะไรที่ขึ้นต้น คุณสามารถที่จะจินตนาการถึงสิ่งโหม่แหม่เด็กต่างๆตลอดเวลา หัวใจคุณจะไม่ยอมไปไม่มีพัก จนคุณเองจะต้องเป็นฝ่ายที่ล้มมันลงมันเอง คุณสามารถที่จะรักษาความรักที่มีระยะทางอันไกลทางๆได้เป็นอย่างดี เป็นคนที่ช่างเพื่อนดี และเชื่อมั่นในความรัก

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร K นั้นหมายความว่า**

คุณเป็น คนที่ค่อนข้างจะลึกซึ้ง ไม่สูงส่งกับใครและซื่อๆ แต่จริงแล้วคุณเป็นคนซึกซึกมาๆเลยนะ แต่คุณไม่ค่อยใครเห็นหรอก คุณ เป็นคนฉลาด รู้ทันเกม และจริงจังกับความรักที่คุณใจเย็นและมีความอดทนที่จะรอใครสักคนที่ถูกปัญหาจากเบื้องบนเพื่อเป็นคู่คุณ

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร L นั้นหมายความว่า**

เมื่อใดที่คุณถูกลืมหรือขมขื่นหรือหัวถึงแห่งความรักแล้ว คุณก็จะโหม่แหม่เด็กเอามากๆเลย การที่ได้มีคู่รัก เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของคุณ คุณชอบที่จะแสดงความรักต่อคู่รักของคุณ ต้องการความรัก ความอบอุ่น การเอาใจและการยกย่อง จากคู่รักของคุณตลอดเวลา

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร M นั้นหมายความว่า**

คุณเป็นคนชอบไหว เมื่อคุณเริ่มมีความสัมพันธ์กับใครสักคน คุณจะทุ่มเทกับมันมาเลย ไม่มีอะไรสามารถหยุดคุณได้ คุณชอบที่จะลงมือทุกอย่าง และแสดงตัวเป็น พ่อพระ – แม่พระกับคู่ของคุณ

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร N นั้นหมายความว่า**

โดยภายนอกของคุณ ดูอ่อนโยน ไม่อวดดี ซื่อๆ แต่บุคลิกภายนอกสามารถหลอกกันได้ คุณก็ไว้ใจนะ คุณมีความอยุ่ใจได้ ไม่รู้จักพอ ชอบที่จะดี วิจารณ์คู่รักของคุณ และพยายามค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเขาและตัวคุณ ภูมิใจว่า ยากมากเลยนะ ที่จะหาคนที่ตรงตามตเป็กของคุณได้ เพราะคุณเองจะตั้งเป็กไว้ซะเล็ลเลอเพอเพซซ... ความความซื่อซื่อของคุณ จึงทำให้คุณไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงความรักออกมาสักเท่าไร

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร O นั้นหมายความว่า**

คุณเป็นคนขี้กลัวและโหม่แหม่เด็กที่จะทำตัวของตัวเองต้องการ คุณพยายามที่จะค้นหาสิ่งต่างๆที่สามารถเสรมใส่ราย บารมีคุณได้ คุณมีแนวโน้มที่จะครองใจ อีกน่าน คุณต้องการคนที่มีความเห็นและมีความเป็นของตัวเอง บางทีความสูงส่งของคุณ ก็ทำให้คุณดูเป็นคนที่ไม่แคตัวเดียวละ แบบว่าของงูชาติใครอย่าละ!

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร P นั้นหมายความว่า**

อย่างคุณเรียก ได้ว่า เป็นหนุ่ม – สาวสังคนละขยี้เลยละ ประมาณว่าไม่ยอมทำอะไรที่ทำให้ตัวเองขงพหน้าหรือ ?? เลี้ยชื่อเสียงเป็นอันขาด และคนที่ชอบคนที่มีความคลั่งคลั่งแต่ภายนอกดูดีซะด้วยของคุณจะต้องเป็นคนฉลาด คุณชอบที่จะเฟิร์ทไปทั่วและชอบที่จะทำตามใจตัวเอง

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Q นั้นหมายความว่า**

คุณเป็ยไม่ไปยอมพลังงานในรงกาย พร้อมที่จะทำอะไรที่คนเดินให้ตัวเองเองตลอดเวลา เป็นคนที่กระตือรือร้นและน่าดึงดูดใจคนหนึ่งเลยนะ รู้ตัวหรือเปล่า คุณชอบความโหม่แหม่เด็ก ชอบหัวใจและดอกไม้ชอบที่จะพูดคุยกับคนรอบข้าง

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร R นั้นหมายความว่า**

คุณเป็นคนที่มีสาระ ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง ชอบคนที่ตามคุณทัน ฉลาดเท่าที่คนเดหรือเหนือกว่า คุณชอบที่จะใช้สมองมากกว่าที่จะละมมือทำเอง รูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่ดึงดูด! ใจมากเลย สำหรับคุณโดยส่วนตัวคุณเองเป็นคนซึกซึก แต่ไม่มีวันที่คุณจะโหม่แหม่เด็กคนอื่นเห็นหรอก

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S นั้นหมายความว่า**

ถ้ามีเรื่องการงนธุรกิจมาเกี่ยวข้อง คุณจะไม่เครียดมากเลย แต่การงานก็คือ สิ่งบันเทิงใจสำหรับคุณ คุณเป็นคนที่มีจินตนาการในความรักมากมาย แต่คุณก็ควบคุมตัวเองได้เสมอ คุณค่อนข้างจะชอบคอมพิวเตอร์และรักใคร่ใคร่คน แต่ถาคูรักใคร่แล้ว คุณก็จะติดเขาหนีบงากาวตราขงขยี้เลยละ

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร T นั้นหมายความว่า**

คุณเป็นคนชอบไหวและเก็บตัว ชอบคู่รักที่เป็นผู้นำ ชอบฟังเพลง จุดเทียนและนั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศ ช่างจินตนาการ และคาหุหลุมรัก ใครๆก็ได้ง่าย เวลาที่คุณมีความรัก คุณจะเป็นคนที่สุดแสนจะโหม่แหม่เด็กเพื่อนดีและเปลี่ยตัวเองอย่างสิ้นเชิง แต่คุณก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวคุณและความรู้สึกของคุณเอง คุณสามารถที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ทุกอย่าง มันอยู่! หัวใจของคุณหมดแล้วนี่

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร U นั้นหมายความว่า**

คุณมีความกระตือรือร้นและเพื่อนดีมาก เวลาคุณตกอยู่ในแห่งแห่งความรัก แต่เวลาที่คุณไม่ได้รักใคร่ คุณก็จะพยายามที่จะค้นหาใครก็ตามที่ให้คุณอ่อนใจ คุณเห็นความโหม่แหม่เด็กเป็นสิ่งที่น่า ท้าทาย ชอบที่จะผจญภัย ความตื่นเตนและอิสระ คุณชอบที่จะให้ของขวัญคนอื่น ชอบที่จะเห็นคนที่ดูร่กดูดี! มีความสุข คุณจะยอมไหนที่คุณรักมีความสุข ถึงแม้ว่าคุณจะต้องทนทุกข์ก็ตาม แบบเพื่อเธอ...อะไรทำนองนั้น..

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร V นั้นหมายความว่า**

บ่อยครั้งที่อายุของคุณกับคู่รักจะห่างกัน ความสนุกสนาน อะไรก็ตามจะทำให้ให้คุณสนุกไปด้วย ถึงแม้ว่าคุณจะไม่โตมาด้วยกันกับมันก็ตามเถอะ

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร W นั้นหมายความว่า**

คุณเป็นคนที่มีความภูมิใจในความป็นตัวเองของคุณเอง มีอิโก้สูง ไม่ยอมให้ใครมาซึกนำความรักของคุณ นอกจากตัวคุณเอง คุณโหม่แหม่เด็กและช่างเพื่อนดี บ่อยครั้งที่คุณจะถูกหลุมรักโดยไม่สนใจว่าเขา หรือเธอเป็นใครมาจากไหน คุณจะไม่จริงจังกับความสัมพันธ์มาๆ ไม่มีอะไรและสิ่งใดเล็ลเลอไปกว่าคู่รักของคุณอีกแล้ว ึ่งสนุกสนานกับเกมรักของคุณต่อไปเถอะ

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร X นั้นหมายความว่า**

คุณชอบสิ่งที่กระตือรือร้นของคุณอยู่ เพราะคุณเป็นคนที่มีเป้า้าง คุณสามารถที่จะจับปลาหลายมีและหลายตัวได้ในเวลาเดียวกัน และทำได้ซะด้วยดี คุณไม่ชอบที่จะเปิดก้นตัวเอง และชอบที่จะเป็นผู้นำ

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Y นั้นหมายความว่า**

นิสัยที่รักอิสระ เป็นบุคคลที่โดดเด่นของคุณ ถ้าคุณทำอะไรไม่ได้ด้วยวิธีของตัวเองแล้วล่ะก็ คุณก็จะไม่ไปง้อมันอีกเลย คุณชอบที่จะเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ของคุณ แต่มันก็ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไรอยู่บ่อยๆ ไม่ใช่หรือ ?? คุณชอบที่จะเรียนรู้ ส่วางสิ่งต่างๆ ถาคูมีโอกาสที่จะหาเงิน คุณก็จะยอมละทิ้งความสุขส่วนตัวของคุณไปเพื่อหาเงินซึกซะเป่าก่อน คุณคงพิสูจน์ตัวคุณเองให้คนอื่นรักของคุณได้ เห็นแต่ก็ยังดีนะที่คิดยังชอบฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้าง

**ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Z นั้นหมายความว่า**

คุณเป็นคนที่ไม่โหม่แหม่เด็กมากๆ ช่างเพื่อนดี และบางครั้งคุณก็เชื่อว่า ความรักคือความเจ็บปวด คุณคิดว่า ตัวคุณเองเป็นคนที่เกิดมาเพื่อบูชาความรัก เป็นคนที่จริงใจ มีความทะเยอทะยาน คุณห้ามตัวเองที่จะตกหลุมรักใคร่คนที่ไม่ดีจนตายจากหรือหนีตายที่คุณดู คุณไม่มีวันที่จะเปิดเผยความลับของตัวเองให้คนอื่นรู้โดยเด็ดขาด

ดูมีอักษรตัวแรกอะไรละ แล้วคุณมีความโหม่แหม่เด็กจริงไหมเอ่ย!!!  
ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรตัวใด คุณก็สร้างความสุขให้ตัวเองได้เพียงคุณ ใสใจและทำด้วยความสุขเท่านั้นเอง

Forward mail